

ที่มา : สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) / กระทรวงการต่างประเทศ

สถานะข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

นำเข้าข้อมูลโดย กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)



รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

Independent State of Papua New Guinea



ข้อมูลทั่วไป  
ที่ตั้ง

ทิศตะวันตกของภูมิภาคแปซิฟิกใต้ มีพรมแดนติดกับจังหวัดปาปัวตะวันตกของอินโดนีเซีย โดยตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของเกาะ New Guinea ซึ่งเป็นเกาะเขตร้อนขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากออสเตรเลียไปทางทิศเหนือประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร

พื้นที่

๔๖๒,๘๔๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ ๓ เกาะ และเกาะเล็กๆ อีกกว่า ๖๐๐ เกาะ เขตเศรษฐกิจจำเพาะ ๓,๑๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง  
ภูมิประเทศ

กรุงพอร์ตมอร์สบี (Port Moresby) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะนิวกินี มีลักษณะเป็นภูเขา มีลักษณะเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่และชายฝั่งทะเล มีภูเขาและภูเขาไฟจำนวนมาก พื้นที่ราบเป็นป่าดิบชื้น และทุ่งหญ้า savanna

ภูมิอากาศ  
ประมุขรัฐ

ภูมิอากาศเขตร้อน (tropical) และอยู่ในเขตลมมรสุม สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร

ผู้สำเร็จราชการ

Sir. Bob DADAЕ (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

นายกรัฐมนตรี

James MARAPE (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

วันชาติ

๑๖ กันยายน (ได้รับเอกราชในปีพ.ศ. ๒๕๑๘)

ประชากร

๗,๒๕๙,๔๕๖ คน (ประมาณการ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ข้อมูลจาก CIA)

ภาษา

Tok Pisin เป็นภาษาท้องถิ่นใช้ทั่วไปและเป็นภาษาราชการ

ศาสนา	อังกฤษ เป็นภาษาราชการ และเมลานีเซียนพิดจิน (Melanesian Pidgin) เป็นภาษาท้องถิ่น โมตู (Motu) และมีภาษาพื้นเมืองของเผ่าต่างๆ ๘๓๙ ภาษา คริส นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ ๖๔.๓ นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ ๒๖ คริสเตียนอื่นๆ ร้อยละ ๕.๓ ไม่ใช่คริสเตียน ร้อยละ ๑.๔ อื่นๆ ร้อยละ ๓.๑
หน่วยเงินตรา	คิน่า (Kina:PGK)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	๒๓.๔๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจากWorld Bank ปี ๒๕๖๑)
รายได้ต่อหัวประชากร	๒,๗๒๒ เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลจากWorld Bank ปี ๒๕๖๑)
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ ๐.๔ (ข้อมูลจากWorld Bank ปี ๒๕๖๑)
สินค้าเกษตร	กาแฟ โกโก้ เนื้อมะพร้าวแห้ง ปาล์มน้ำมัน
อุตสาหกรรม	การแปรรูปมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน ไม้อัดและการประกอบไม้ เหมืองแร่ ทอง เงินและทองแดง น้ำมันปิโตรเลียม การก่อสร้าง และการท่องเที่ยว
สินค้าส่งออก	ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ ทอง ทองแดง สินค้าเกษตร ชุง กาแฟโกโก้
ตลาดส่งออก	ออสเตรเลีย ร้อยละ ๑๘.๙ สิงคโปร์ ร้อยละ ๑๗.๕ ญี่ปุ่น ร้อยละ ๑๓.๘ จีน ร้อยละ ๑๒.๗ ฟิลิปปินส์ ร้อยละ ๔.๗ เนเธอร์แลนด์ ร้อยละ ๔.๒ และ อินเดีย ร้อยละ ๔.๒ (ปีพ.ศ.๒๕๖๐)
สินค้านำเข้า	เครื่องจักรและชิ้นส่วนยานพาหนะ สินค้าอุตสาหกรรม อาหาร เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์
ตลาดนำเข้า	ออสเตรเลีย ร้อยละ ๓๐.๑ จีน ร้อยละ ๑๗.๓ สิงคโปร์ ร้อยละ ๑๐.๒ มาเลเซีย ร้อยละ ๘.๒ อินโดนีเซีย ร้อยละ ๔ (ปีพ.ศ.๒๕๖๐)

### ข้อมูลสำคัญ

- เป็นแหล่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติเหลว ประมง และเมล็ดปาล์มน้ำมัน
- มีศักยภาพเป็นตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย
- เป็นสมาชิกเอเปค และประเทศผู้สังเกตการณ์พิเศษของอาเซียน
- มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ และมีประชากรมากที่สุดในกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก

### ภูมิศาสตร์และประชากร

ปาปัวนิวกินีมีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ และมีภูเขาและภูเขาไฟจำนวนมาก พื้นที่ราบเป็นป่าดิบชื้น และทุ่งหญ้าสะวันนา พืชสำคัญคือ มะพร้าว ปาล์ม และเตย

ปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมากที่สุดในโลก บนเกาะนิวกินีซึ่งประกอบด้วยประเทศปาปัวนิวกินีและจังหวัดปาปัวตะวันตกของอินโดนีเซียมีภาษาพูดมากกว่า ๖๕๐ ภาษา และมีเพียง ๓๕๐-๔๕๐ ภาษาเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน บางภาษาใช้พูดกันเฉพาะในกลุ่มชนจำนวนไม่กี่ร้อยหรือไม่กี่พันคน และไม่มีความคล้ายคลึงกับภาษาอื่นๆ ที่ใช้บนเกาะ หรือภาษาอื่นใดในโลก และเนื่องจากลักษณะภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขา ทำให้กลุ่มชนบางกลุ่มมีความเป็นอยู่อย่างสันโดษและไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชนอื่นๆ ที่อยู่ห่างกันเพียงไม่กี่กิโลเมตรแม้แต่บ่อย

ชาวปาปัวนิวกินีจำนวน ๒ ใน ๓ ส่วนนับถือศาสนาคริสต์ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในปาปัวนิวกินี คิดเป็นร้อยละ ๑ ของประชากรทั้งหมด โดยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นชาวออสเตรเลีย ที่เหลือเป็นชาวอังกฤษ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ และอเมริกัน

### การเมืองการปกครอง

**ระบบรัฐสภา** เป็นแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเดี่ยว เรียกว่า “รัฐสภาแห่งชาติ” (National Parliament) ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๑๑ คน โดย ๘๙ คนมาจากการเลือกตั้งทั่วไป (open electorates) และที่เหลืออีก ๒๐ คน มาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด (provincial electorates) วาระ ๕ ปี

**รูปแบบการปกครอง** แบ่งเป็น ๓ ระดับคือ ระดับชาติ (National) ระดับจังหวัด (Provincial) และระดับท้องถิ่น (Local) รัฐบาลท้องถิ่น (Provincial Government) ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง และรัฐบาลกลางสามารถแทรกแซงกิจการด้านการบริหาร การคลัง และอื่น ๆ ได้ เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการโดยอิสระ

รัฐบาลมีนโยบายเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวปาปัวนิวกินี และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างชนเผ่าต่างๆ ของประเทศ โดยเน้นสร้างความภูมิใจในความเป็นชาวปาปัวนิวกินี ด้วยการแก้ไขปัญหาทางสังคมต่าง ๆ

### ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับปาปัวนิวกินี

๑. ปาปัวนิวกินีมีความประสงค์ที่จะขอสมัครเข้าเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งนายอานาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การค้าและตรวจคนเข้าเมือง ได้เคยยกขึ้นหารือกับนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในระหว่างการประชุม APEC ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และเอกอัครราชทูตปาปัวนิวกินีประจำประเทศไทย (ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์) ได้แจ้งความประสงค์เช่นกันระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะ นายกษิตฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ แต่ปาปัวนิวกินียังไม่เคยยื่นหนังสือขอเข้าร่วมอาเซียนอย่างเป็นทางการ และอาเซียนก็ยังไม่มีการหารือเกี่ยวกับการรับปาปัวนิวกินีเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการเป็นจริงเป็นจัง

๒. ปาปัวนิวกินีถือเป็นประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ สำหรับไทย ปาปัวนิวกินีมีศักยภาพในการเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย (ประมง ป่าไม้ ทองคำ) และเป็นตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย รวมทั้งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งสามารถเป็นประตูของไทยไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

๓. ปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทองแดง ทอง และน้ำมัน เป็นสัดส่วน ๒ ใน ๓ ของรายได้จากการส่งออก แม้จะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกแต่เศรษฐกิจของปาปัวนิวกินีมีแนวโน้มที่สดใส เนื่องจากการลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และปิโตรเคมีมีมากมาย

๔. ปาปัวนิวกินีมีโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งบริษัท Exxon Mobil Corporation ของสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยบริษัทหุ้นส่วนต่างๆ อาทิ บริษัท Oil Search Ltd. (ออสเตรเลีย) Santos Ltd. (ออสเตรเลีย) และ Nippon Oil Corp. (ญี่ปุ่น) ได้เข้าไปลงทุนในปาปัวนิวกินี มีมูลค่าประมาณ ๑๕ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

## ภาพรวมเศรษฐกิจการค้า

ปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเล ทองคำ ทองแดง น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ รายได้หลักของประเทศขึ้นอยู่กับ อุตสาหกรรมการประมง เหมือนทองแดง เหมือนทองคำ และการท่องเที่ยว ส่วนด้านเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูกกาแฟ โกโก้ และมะพร้าว ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ทองคำ น้ำมันดิบ กาแฟ ทองแดง ชุง และสัตว์ทะเล ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมัน เครื่องจักรและอุปกรณ์ การขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์ อาหาร และเชื้อเพลิง

## สถานการณ์เศรษฐกิจ

รัฐบาลควบคุมสถานการณ์คลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราเงินเฟ้อต่ำ อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ เศรษฐกิจได้รับผลดีจากผลผลิตเหมืองแร่ที่เพิ่มขึ้น และราคาสินค้าส่งออกเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ทอง น้ำมันดิบ ทองแท่ง อย่างไรก็ตาม ในเดือน มีนาคม ๒๕๔๙ UN ได้เสนอปรับสถานะการพัฒนาของปาปัวนิวกินีจากประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ซึ่ง นายกรัฐมนตรี Sir Michael Somare คัดค้านข้อเสนอดังกล่าว รัฐบาลพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ขยายการส่งออก (Export-led economy) และแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในเอเชีย (look north) และมีบทบาทนำในกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก (Work Pacific) การลงนามความตกลงทางการค้ากับนิวซีแลนด์เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ ทำให้ปาปัวนิวกินีส่งออกสินค้าเกษตร เช่น มะพร้าว เผือก ชิง ไปยังตลาดนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ปาปัวนิวกินียังได้รับโควตาการส่งออกปลาทูน่าไปยังตลาด EU เพิ่มขึ้น ในการประชุมรัฐมนตรีการค้าของเอเปคครั้งที่ ๑๒ ปาปัวนิวกินีตอบรับที่จะยกเลิกการอุดหนุนสินค้าส่งออกทั้งหมดภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ทั้งนี้ เศรษฐกิจปาปัวนิวกินีพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมี ทรัพยากรธรรมชาติ และแร่ธาตุมากมาย สามารถดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศได้ โดยเฉพาะการลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

## ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับปาปัวนิวกินี

### ความสัมพันธ์ทั่วไป

ไทยและปาปัวนิวกินีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๙ โดยนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร์รา มีเขตอาณาดูแลปาปัวนิวกินี และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Port Moresby) มีนาย Laoni Ravu Henao เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำปาปัวนิวกินี ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

นายเวียลี วากิ (His Excellency Veali Vagi) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตปาปัวนิวกินีประจำประเทศไทย (ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์) และนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ปาปัวนิวกินีประจำประเทศไทย ทั้งนี้ ปาปัวนิวกินี ได้แสดงความประสงค์จะเปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยด้วย

ปาปัวนิวกินีถือเป็นประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ที่มีความสำคัญในลำดับต้นสำหรับ ไทย ปาปัวนิวกินีมีความร่วมมือที่ตึกกับไทยในเวทีระหว่างประเทศมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในกลุ่มประเทศแปซิฟิกใต้

## การค้าและการลงทุน

ปัจจุบัน ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับปาปัวนิวกินีมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย กล่าวคือไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและราคาถูกที่ชาวปาปัวนิวกินีนิยม เช่น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ในขณะที่ปาปัวนิวกินีมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สามารถสนับสนุนวัตถุดิบให้ภาคอุตสาหกรรมไทย เช่น ทรัพยากรทางทะเล ป่าไม้ ทองคำ ทองแดง

นอกจากนี้ ข้าวยังเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการขยายตลาดได้อีกมาก เนื่องจากในปัจจุบันชาวปาปัวนิวกินีบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ซึ่งสามารถปลูกข้าวได้บ้างแต่ไม่ได้ผลเต็มที่เนื่องจากขาดการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทันสมัย กอปรกับขาดความรู้และความชำนาญในการปลูกข้าว ทำให้ปาปัวนิวกินีมีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศปีละ ๑๗๐,๐๐๐ ตัน โดยส่วนใหญ่ผู้นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีทั้งข้าวออสเตรเลียและข้าวไทยที่ส่งผ่านออสเตรเลีย ภาคเอกชนปาปัวนิวกินีแสดงความสนใจที่จะนำเข้าข้าวจากประเทศไทยโดยตรงเพื่อเป็นการลดต้นทุน แต่ปัญหาอุปสรรคทางการค้าในปาปัวนิวกินีคือ ยังมีการผูกขาดอยู่มาก โดยเฉพาะจากออสเตรเลีย ในขณะเดียวกันสถานการณ์และความปลอดภัยภายในประเทศยังเป็นปัญหาหลักที่ทำให้ให้นักธุรกิจชาวต่างประเทศไม่กล้าเข้าไปลงทุนในปาปัวนิวกินี

## การค้า

ในปี ๒๕๖๒ มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ ๓๕๗.๕๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก ๑๕๓.๓๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า ๒๐๔.๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ไทยเสียดุลการค้า ๕๐.๘๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ อนึ่ง ปาปัวนิวกินีเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันสำหรับการผลิตไบโอดีเซลของไทย และเป็นแหล่งนำเข้าปลาทูน่าที่สำคัญของไทย โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุดคือ ข้าว รองลงมาคือ เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก

## การลงทุน

-บริษัท Homestate ดำเนินกิจการศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค (ข้าว น้ำตาล เครื่องจักรกล และเวชภัณฑ์ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ปัจจุบันมี ๘ สาขาในปาปัวนิวกินี

-บริษัทไทยยูเนี่ยนลงทุนสร้างโรงงานปลาทูน่ากระป๋องและเริ่มกระบวนการผลิตเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

- การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เคยสนใจที่จะซื้อสิทธิ์ขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในโครงการ Elk/Antelope ในอ่าวปาปัวนิวกินี

## คนไทยในปาปัวนิวกินี

ขณะนี้คนไทยในปาปัวนิวกินีประมาณ ๑,๗๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานและพนักงานบริษัทขุดเจาะน้ำมัน นอกจากนี้ ยังมีหญิงไทยที่ติดตามสามีชาวออสเตรเลียไปทำงาน ช่างเทคนิคแผนโบราณและสปา รวมถึงนักธุรกิจและพนักงานบริษัท Homestate ซึ่งประกอบธุรกิจค้าข้าวและเครื่องจักรกล

การท่องเที่ยว ในปี ๒๕๖๐ มีชาวปาปัวนิวกินีเดินทางเข้าประเทศไทย ๘๕๗ คน (ลดลง ร้อยละ ๘ จากปี ๒๕๕๘)

## โอกาส ลู่ทาง ปัญหา และอุปสรรคการค้าการลงทุนในปาปัวนิวกินี

ปาปัวนิวกินีมีศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะนิวกินี มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรมากที่สุดในบรรดาประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก จึงทำให้ปาปัวนิวกินีเป็นทั้งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและตลาดสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนทางธุรกิจเป็นอย่างมาก

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพด้านการลงทุนในปาปัวนิวกินี โดยได้เชิญคุณไพบูลย์ เวทย์วิวัฒนะ ประธานบริษัทวรรณภพ ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกข้าวรายใหญ่ของไทยไปยังปาปัวนิวกินี และถือเป็นนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในปาปัวนิวกินี มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโอกาสและลู่ทางในการลงทุนในปาปัวนิวกินี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีสาระสำคัญในด้านความท้าทาย ดังนี้

**ด้านสภาพภูมิประเทศ** ประเด็นที่น่าสนใจ คือ “ที่ดิน” ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่ยังคงไม่มีโฉนดรวมถึงปัญหาการถือครองโฉนดที่ดินปลอม นอกจากนี้ สภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะจึงมีความเสี่ยงต่อกภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งพายุ ดินถล่ม น้ำท่วม แผ่นดินไหว และสึนามิ

**ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน** ระบบขนส่งทางบกยังคงขาดการเชื่อมต่อในหลายจุด การเดินทางโดยเครื่องบินและเรือจึงเป็นทางเลือกที่สะดวกกว่า แต่เที่ยวบินภายในประเทศยังมีความล่าช้า และการขนส่งสินค้าภายในประเทศยังคงมีค่าใช้จ่ายที่สูง หากเปรียบเทียบราคาค่าขนส่งจากไทยไปยังปาปัวนิวกินี ราคาประมาณ ๓,๕๐๐ กิना (หรือประมาณ ๓๗,๐๐๐ บาท) แต่หากเป็นการขนส่งสินค้าภายในประเทศราคาค่าขนส่งสินค้าจะสูงถึงประมาณ ๙,๐๐๐ กินา (หรือประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท) นอกจากนี้ ระบบการสื่อสารมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และมีปัญหาไฟฟ้าดับทุกวัน และที่สำคัญคือค่าไฟฟ้ามีราคาสูงกว่าไทยถึงร้อยละ ๔๐๐ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาข้าวสารในปาปัวนิวกินีสูงกว่าราคาข้าวสารในไทย

**ด้านข้อกำหนดการค้าเงินธุรกิจภายในประเทศ** โรงงานผลิตข้าวจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตและผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยรัฐบาลปาปัวนิวกินี โดยข้าวสารที่จะจำหน่ายภายในประเทศ จะต้องมีส่วนผสมของวิตามินด้วย มิเช่นนั้น จะไม่สามารถจำหน่ายได้

**ด้านค่าแรง** ปาปัวนิวกินีได้กำหนดให้แรงงานชาวปาปัวนิวกินีจะต้องได้รับค่าแรงขั้นต่ำวันละประมาณ ๒๘ กินา (หรือประมาณ ๓๐๐ บาท) และบริษัทจะต้องบริหารระบบรถรับส่ง รวมถึงจัดหาอาหารกลางวันให้แก่พนักงานด้วย ทั้งนี้ สำหรับชาวต่างชาติ สามารถขอใบอนุญาตทำงานในประเทศได้ประมาณ ๖ ถึง ๑๑ เดือน

แม้ว่าการลงทุนในปาปัวนิวกินี จะยังมีข้อจำกัดเป็นจำนวนมากตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ข้อจำกัดเหล่านี้ก็อาจจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักลงทุนไทยในการพลิกอุปสรรคปัญหาให้เป็นโอกาสได้ ยกตัวอย่าง เช่น

๑) **ธุรกิจโรงแรม** ผู้ประกอบการธุรกิจด้านนี้ยังมีจำนวนไม่มากนักและค่าเช่าโรงแรมมีราคาสูง จึงเป็นโอกาสที่นักธุรกิจชาวไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจโรงแรมและการบริการ จะสามารถลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทนี้ได้

๒) **ธุรกิจด้านพลังงาน** เนื่องด้วยปาปัวนิวกินีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะแหล่งก๊าซธรรมชาติ จึงเป็นโอกาสที่นักลงทุนไทยจะสามารถเข้าไปลงทุนได้

๓) **ธุรกิจด้านเหมืองแร่** ปาปัวนิวกินีมีเหมืองแร่ทองคำขนาดใหญ่จำนวนมาก โดยที่ยังไม่มีการดำเนินธุรกิจด้านนี้มากนัก ปัจจุบันมีนักลงทุนจากจีนได้เข้าไปลงทุนบ้างแล้ว นักลงทุนไทยจึงยังมีโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านนี้

๔) ธุรกิจด้านการสื่อสาร/โทรคมนาคม ด้วยค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารในปาปัวนิวกินี ยังคงมีราคาสูงและยังไม่แพร่หลาย จึงเป็นโอกาสอันดีหากนักธุรกิจไทยจะเข้าไปลงทุนในธุรกิจนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารของประเทศได้

๕) ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่มีธรรมชาติสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทะเลและชายหาด มีหมู่เกาะจำนวนมาก และที่สำคัญมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีศักยภาพที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วโลก

นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสในการลงทุนในปาปัวนิวกินีที่เห็นได้ชัด คือ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับปาปัวนิวกินี ที่ผ่านมามีทั้งสองฝ่ายมีการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของปาปัวนิวกินีให้ความสนใจต่องานแสดงสินค้าของไทยและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวปาปัวนิวกินีได้เข้าชมและเลือกซื้อสินค้าไทยภายในงาน อีกทั้งที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือปาปัวนิวกินีเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

### การเยือนของผู้นำระดับสูง

#### ฝ่ายไทยเยือนปาปัวนิวกินี

##### ระดับพระราชวงศ์

๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๓๙

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการ

##### ระดับรัฐบาลไทย

๕ - ๘ สิงหาคม ๒๕๒๗

นายพิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการ

๘ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

ร้อยตรี ประพาส ลิ้มปะพันธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนปาปัวนิวกินี

๑๖ กันยายน ๒๕๒๘

นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนปาปัวนิวกินีในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมงานฉลองเอกราชครบ ๑๐ ปี

๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๗

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนปาปัวนิวกินี

๕-๘ มิถุนายน ๒๕๔๗

นายสรจักร เกษมสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะนักธุรกิจประมงไทยเดินทางเยือนปาปัวนิวกินี เพื่อแสวงหาช่องทางในการขยายการค้า / การลงทุน โดยเฉพาะการทำประมงซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากฝ่ายปาปัวนิวกินีและทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดทำความตกลงด้านประมงระหว่างกัน

ตุลาคม ๒๕๔๘

นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนปาปัวนิวกินีเพื่อเข้าร่วมประชุม



- Post-Forum Dialogue ของ Pacific Islands Forum และได้เข้าเยี่ยมคารวะ The Rt. Hon. Grand Chief Sir Michael Somare โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการเตือนภัยสึนามิ ปัญหาโรคเอดส์และตำแหน่ง UNSG
- ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีนำคณะนักธุรกิจร่วมเดินทางเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการ ถือเป็นการบินครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทย โดยมีผู้เข้าร่วมภาคเอกชน ๒๔ ราย มี ๔ สาขาธุรกิจหลัก ได้แก่ อาหารและสินค้าการเกษตร พลังงานและเศรษฐกิจสีเขียว การศึกษา และการท่องเที่ยว
- ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๖ (๒๖th APEC Economic Leaders' Meeting) ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี
- ฝ่ายปาปัวนิวกินีเยือนไทย**
- เมษายน ๒๕๔๑ นาย Tukape Masani รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการปศุสัตว์เยือนไทย เพื่อเยี่ยมชมสถาบันวิจัยของไทย
- ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ นาย Kilroy Genia สมาชิกสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นาย Loani Henao กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงพอร์ตมอร์สบี ได้นำคณะเยือนไทยเพื่อหารือการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและขอรับความช่วยเหลือด้านการปลูกข้าว
- ๑๘ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ Rt. Hon. Sir Michael Somare นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินีเยือนไทยในลักษณะ Working visit ก่อนเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๑ โดยได้เข้าพบและหารือข้อราชการกับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- กันยายน ๒๕๔๗ นาย Ben Semri รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและคณะ ได้นำเดินทางมาดูงานด้านประมงในประเทศไทยตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ซึ่งนอกจากจะช่วยผลักดันความร่วมมือด้านประมงแล้วการหารือระหว่างนาย Semri และนาย

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ (ในขณะนั้น) ยังส่งผลให้ทั้งสองฝ่าย  
แสวงหาช่องทางความร่วมมือด้านอื่นๆ อาทิ การปลูก  
ข้าว การเพาะเลี้ยงกุ้ง และปาล์มน้ำมัน

\*\*\*\*\*

- ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดจาก กองแปซิฟิกใต้กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ (พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
- เพิ่มเติมข้อมูลจากข่าวสารนิเทศจากกระทรวงการต่างประเทศ
- สถิติการค้าจาก [www.moc.go.th](http://www.moc.go.th) (Thailand Trading Report)
- [www.cia.gov](http://www.cia.gov)
- [www.thaiconsulate.org](http://www.thaiconsulate.org)
- [www.mfa.go.th/aspa/th/news](http://www.mfa.go.th/aspa/th/news) เกาะกระแสนเศรษฐกิจ: โอกาส ลู่ทาง ปัญหา และอุปสรรคการค้าการลงทุนในปาปัวนิวกินี โดย นายวรัตน์ จันทร์เพชร เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐
- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา [https://globthailand.com/papua\\_new\\_guinea\\_๐๐๐๑/](https://globthailand.com/papua_new_guinea_๐๐๐๑/)

ข้อมูลทั่วไป/ปาปัวนิวกินี/d:/กนทพร/๖ ม.ค ๖๔

## ความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาไทย-รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภาของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีอยู่ในระดับดี กล่าวคือ รัฐสภาของทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันในระดับพหุภาคี ในรูปการเป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภา (Interparliamentary Union: IPU) และสมาชิกสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียแปซิฟิก (Asian - Pacific Parliamentarians – Union: APPU) ฉะนั้น การพบปะหารือระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศจะกระทำในโอกาสที่คณะผู้แทนรัฐสภาของทั้งสองประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศในองค์กรดังกล่าว

### ฝ่ายปาปัวนิวกินี

๒๗ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๓ - นาย Moses MALADINA รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะรวม ๔ คน เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๒ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

\*\*\*\*\*

## รัฐสภารัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

<b>ชื่อสภา</b>	รัฐสภาแห่งชาติ (National Parliament)
<b>ระบบสภา</b>	สภาเดี่ยว (Unicameral)
<b>จำนวนสมาชิกตามรัฐธรรมนูญ</b>	๑๑๑ คน
<b>จำนวนสมาชิกปัจจุบัน</b>	๑๑๑ คน เป็นชาย ๑๐๖ คน เป็นหญิง ๕ คน
<b>ระบบการเลือกตั้ง</b>	มาจากการเลือกตั้งโดยตรงในระบบแบ่งเขต เขตละหนึ่งคน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ ๓ ลำดับ ผู้ได้รับเลือกตั้งในลำดับแรก และได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดจึงจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง มิฉะนั้นจะต้องทำการเลือกตั้งในรอบสอง และต่อไป โดยตัดผู้ได้รับคะแนนเสียงต่ำสุดออก ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด
<b>อายุของสภา</b>	๕ ปี
<b>ประธานรัฐสภา</b>	นาย Job Pomat (เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)
<b>เลขาธิการ</b>	นาย Kala Aufa (๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๙)
<b>การเลือกตั้งครั้งล่าสุด</b>	๒๔ มิถุนายน-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗)
<b>การเลือกตั้งครั้งต่อไป</b>	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒)

### ผลการเลือกตั้ง

พรรคการเมือง	จำนวนที่นั่ง
๑. People's National Congress Party (PNCP)	๒๕
๒. National Alliance (NA)	๑๕
๓. Independents	๑๒
๔. Pangu Party (PANGU)	๑๐
๕. United Resources Party (URP)	๘
๖. PNG Party (PNGP)	๖
๗. People's Progress Party (PPP)	๖
๘. Social Democratic Party (SPD)	๓
๙. Triumph Heritage Empowerment Party (THE)	๓
๑๐. PNG National Party (PNGNP)	๓
๑๑. PNG Country Party (PNGCP)	๑
๑๒. United Party (UP)	๑
๑๓. People's Democratic Movement (PDM)	๑
๑๔. People's labour Party (PLP)	๑
๑๕. Our Development Party (ODP)	๑

๑๖. Melanesian Alliance Party (MAP)	๑
๑๗. Melanesian PROGRESSIVE Party (MPP)	๑
๑๘. Christian Democratic Party (CDP)	๑
๑๙. CFR	๑
<b>รวม</b>	<b>๑๑๑</b>

-----